

BÁO CÁO
Về việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số: 2033/VP-NC ngày 30/6/2022 về việc giao tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 29/6/2022 về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri.

Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku:

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm giải quyết hỗ trợ cho các hộ dân của 04 xã Ia Sao, Ia Hrun, Ia Dêr, Ia Péch thuộc huyện Ia Grai có diện tích đất làm lúa, đất cà phê, hoa màu bị bồi lấp, ngập úng do việc thi công đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku (Cử tri thắc mắc cùng tuyến đường này nhưng các hộ dân của thành phố Pleiku đã được giải quyết hỗ trợ, còn các hộ dân của huyện Ia Grai chưa được hỗ trợ).

Kết quả giải quyết:

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai khởi công từ tháng 01/2017 đến ngày 31/12/2018 thi công hoàn thành. Trong quá trình triển khai dự án, Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan chuyên môn của huyện đã cùng Sở Giao thông vận tải tích cực phối hợp với các xã có hộ dân bị ảnh hưởng kiến nghị, nhà thầu để kiểm tra đất tràn ruộng lúa, hoa màu tại một số vị trí dọc theo đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Ia Grai.

Qua nhiều lần làm việc, về phía UBND huyện cùng Sở Giao thông vận tải đã đưa ra phương án đề nghị Nhà thầu thi công hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ công cải tạo cho nhân dân; ngoài ra UBND huyện sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ giống thông qua các chương trình để đảm bảo vừa giải quyết kiến nghị cử tri, vừa thông qua các chương trình để tuyên truyền, nâng cao về các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất của các hộ. Hiện nhà thầu thi công vẫn chưa thống nhất phương án hỗ trợ và đề nghị cần làm rõ hơn về hồ sơ và các tư liệu làm cơ sở xác định ảnh hưởng, tuy nhiên quá trình thực hiện, hầu như các hộ dân không lưu trữ lại các hình ảnh thiệt hại nên việc cung cấp các hồ sơ gặp khó khăn do hiện trạng hiện nay các hộ phần lớn đã thực hiện cải tạo đưa vào sản xuất.

Vì vậy, để tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện

sẽ tiếp tục cùng Sở Giao thông vận tải làm việc với Nhà thầu thi công để có biện pháp hỗ trợ hợp lý trong thời gian đến.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT (để biết);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Hội đồng BT, HT - GPMB (thực hiện);
- UBND các xã: Ia Sao, Ia Dêr, Ia Pêch (để phối hợp);
- Lưu VT, phòng TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Lân Hưng